



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๐๑๐

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ / ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ /

ผู้อำนวยการกองคลัง / ผู้อำนวยการกองแผนงาน / ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๓ บ่อ ๆ ละ ๓๖๓,๓๘๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๙๐,๑๔๐ บาท เนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงินในการเตรียมรองรับปัญหาปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเกิดปัญหาการขาดน้ำดิบที่จะสูบน้ำมาเพื่อผลิตน้ำประปาสำหรับการอุปโภคและบริโภคของนักศึกษาและบุคลากร จำนวน ๒,๒๙๕ คน

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วน อธิการบดีได้พิจารณาแล้วได้ให้ความเห็นชอบในการสนับสนุนงบกลางมหาวิทยาลัยสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายการเจาะบ่อบาดาลดังกล่าว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จำนวน ๒ บ่อ ๆ ละ ๓๖๓,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒๖,๖๐๐ บาท และสำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาว เห็นควรให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ สำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมสภาพปัญหาและรายการค่าใช้จ่ายที่จะมีเกิดขึ้นในอนาคต และเตรียมความพร้อมการนำเสนอคำขออนุมัติงบประมาณแผ่นดินประจำปี หรืองบกลางของประเทศ (ถ้ามี) ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย รายการงบกลางมหาวิทยาลัย ในวงเงินไม่เกิน ๗๒๖,๖๐๐ บาท สำหรับรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับวิกฤตภัยแล้งจากข้อมูลทางวิชาการ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ได้ระบุว่า ในปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยจะประสบกับวิกฤตภัยแล้งขั้นรุนแรงส่งผลให้เกิดภาวะขาดน้ำในระดับผิวดิน ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ ใช้น้ำจากผิวดินระบบชลประทานและยังไม่มีแผนการสำรองน้ำไว้ใช้เมื่อเกิดภัยแล้ง ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณากำหนดแผนและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวทั้งระยะสั้นและระยะยาว

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ใช้เงินงบกลางมหาวิทยาลัยสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ ๆ ละ ๓๖๓,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน ๗๒๖,๖๐๐ บาท ตามที่เสนอ และให้กองแผนงานดำเนินการโอนเงินงบกลางฯ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป
 ๒. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ สำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมสภาพปัญหาและรายการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเตรียมความพร้อมการนำเสนอคำขอของงบประมาณแผ่นดินประจำปี หรืองบกลางของประเทศ
 ๓. ให้รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพไปพิจารณาดำเนินการจัดทำแผน แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาริกฤตภัยแล้ง เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาต่อไป
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ